

**CỤC CHĂN NUÔI**

Số: **82** /CN-GSN

Hà Nội, ngày **02** tháng **02** năm **2012**

V/v khôi phục chăn nuôi sau Tết và  
chủ động phòng chống dịch bệnh.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh,  
thành phố trực thuộc Trung ương

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một số lượng lớn gia súc, gia cầm đã được giết mổ chế biến thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Việc giết mổ nhiều đã làm thiếu hụt đầu con và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; mặt khác, mùa xuân đến, thời tiết ẩm dần, ẩm độ cao rất thuận lợi cho dịch bệnh gia súc, gia cầm bùng phát. Để nhanh chóng ổn định, phát triển sản xuất và chủ động phòng chống dịch bệnh, Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo một số việc sau:

1. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch bố trí kinh phí mua thuốc sát trùng; phát động tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ môi trường, các trang trại, cơ sở chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm.

2. Kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm giống, các cơ sở sản xuất giống tại địa phương thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, thực hiện tiêm phòng, đảm bảo con giống không có mầm bệnh trước khi đưa ra thị trường. Chỉ đạo các trung tâm giống, các cơ sở sản xuất giống tăng cường chọn lọc, nhân đàn, đảm bảo đủ con giống cho sản xuất, tránh bị thiếu giống, sốt giá. Giống xuất bán phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, được kiểm dịch.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Chuồng trại phải được tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sạch sẽ trước khi đưa con giống vào chăn nuôi. Con giống nhập về phải rõ nguồn gốc, được kiểm dịch, xuất phát từ những vùng, những trại không có dịch. Thực hiện cùng vào, cùng ra trong chăn nuôi.

4. Thống kê chính xác đàn gia súc, gia cầm hiện có, tổ chức tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Cục Chăn nuôi để phối hợp giải quyết./.

b/c);  
lê b/c);  
7p thực hiện);



**Hoàng Kim Giao**